

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2023**

-----

**1. Chung tay, góp sức phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững**

Sáng ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững, theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây là hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch thứ hai được tổ chức trong năm 2023, là giai đoạn đầu của mùa du lịch cuối năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các Bộ, Văn phòng Chính phủ, ngành, địa phương đã chuẩn bị kỹ, chu đáo cũng như đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thiết thực, cho thấy quyết tâm cao phát triển đột phá ngành du lịch, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần đi sau nhưng phải vượt lên trước.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện, trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Hội thảo khoa học “Phân Ban Tỉnh ủy Vĩnh Long – Ký ức không thể quên”**

Ngày 15/11, tại tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phân Ban Tỉnh ủy Vĩnh Long - Ký ức không thể nào quên”.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Phân Ban Tỉnh ủy Vĩnh Long - Ký ức không thể nào quên” có nhiều tham luận, thảo luận của các đồng chí từng là nhân chứng lịch sử trong giai đoạn Phân ban, cá nhân, đơn vị, sở, ban, ngành và địa phương có liên quan của tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, làm rõ bối cảnh lịch sử dẫn đến quyết định thành lập Phân Ban Tỉnh ủy Vĩnh Long; cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia Phân Ban Tỉnh ủy; vai trò, ý nghĩa lịch sử của Phân Ban Tỉnh ủy trong tiến trình lịch sử của tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp nói chung và của các địa phương (Lai Vung, Lấp Vò, Sa Đéc, Châu Thành) từng là địa bàn công tác, chiến đấu của các đồng chí ở Phân Ban Tỉnh ủy nói riêng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Tháo gỡ khó khăn về xã hội hóa đầu tư nước sạch nông thôn**

Đây là đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương tại Hội nghị chất vấn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác xã hội hóa đầu tư nước sạch nông thôn giai đoạn 2021 – 2023 trên địa bàn tỉnh, diễn ra vào sáng ngày 15/11.

Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung chất vấn Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành tỉnh về thực hiện cơ chế, chính sách đầu tư và kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình cung cấp nước sạch nông thôn; việc vận hành, khai thác, quản lý các công trình cung cấp nước sạch; khả năng đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân v.v..

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh được phổ biến rộng rãi và triển khai thực hiện tốt. Các dự án cấp nước nông thôn được ưu đãi về thuế, tiền thuê đất và được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cho vay vốn, với tổng số tiền 50 tỷ đồng/15 dự án. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Biên tập  
NGUYỄN VIỆT TIẾN**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949